



สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒
ครั้งที่ ๒๒ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
วันพุธที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๘ นาฬิกา
ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา

ข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาผู้แทนราษฎร ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ได้อนุญาตให้สมาชิกฯ ปรีกษาหารือปัญหาที่เกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนหรือปัญหาอื่นใด ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔ เป็นเวลาพอสมควร เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ โดยในระหว่างการพิจารณา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนกันทำหน้าที่ประธานของที่ประชุม สรุปผลการประชุมได้ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ กระทั่งถาม

กระทั่งถามสดด้วยวาจา

๑. กระทั่งถาม ของ นายสุทิน คลังแสง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดมหาสารคาม พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทั่งถาม ถาม นายกรัฐมนตรี

ประเด็นคำถาม คือ ตามที่ได้มีการอนุมัติพระราชกำหนดเงินกู้ รัฐบาลกู้แล้วเป็นจำนวนเท่าใด กู้จากที่ไหน มีเงื่อนไขอย่างไร และนำไปใช้อย่างไร การเยียวยาประชาชนได้ดำเนินการเสร็จสิ้น จะมีโครงการเยียวยาต่อหรือไม่ อย่างไร และภายหลังจบการเยียวยาจะดำเนินการเพื่อช่วยเหลือประชาชนต่ออย่างไร

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

ประเด็นคำตอบ คือ จำนวนเงินกู้ ๑.๙ ล้านล้านบาท นำมาเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟู เศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ แบ่งเป็น จำนวน ๑ ล้านล้านบาท สำหรับช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านเศรษฐกิจ เลิกจ้าง SMEs และการควบคุม ดูแลโรค โดยเฉพาะในโรงพยาบาลต่าง ๆ จำนวน ๕.๕ แสนล้านบาท สำหรับช่วยเหลือเยียวยาประชาชน จำนวน ๔.๕ หมื่นล้านบาท สำหรับเยียวยาการแพทย์และสาธารณสุข จำนวน ๔ แสนล้านบาท สำหรับฟื้นฟู เยียวยาเศรษฐกิจและสังคม ทำการกู้ไปแล้ว จำนวน ๓๔๔,๗๓๕ ล้านบาท และได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว นำไปใช้จ่ายดำเนินการช่วยเหลือประชาชนแล้ว จำนวน ๓๑๘,๗๖๑ ล้านบาท โดยการกู้เงินผ่านสถาบันการเงิน ในรูปแบบตั๋วสัญญาใช้เงิน (PN) จากพันธบัตรรัฐบาล และจากพันธบัตรออมทรัพย์ มีรายละเอียด คือ ใน จำนวน

๕.๕ แส่นล้านบาท ได้ช่วยเหลือคนตกงาน หรือเลิกจ้างชั่วคราว เกษตรกร กลุ่มเปราะบาง กลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และชดเชยให้กับลูกจ้างที่ไม่เข้าระเบียบประกันสังคมเนื่องจากทำงานยังไม่ครบ ๖ เดือน โดยได้เบิกจ่ายไปแล้ว ๒.๙๔ แส่นล้านบาท เงินส่วนที่เหลือจะนำไปช่วยเหลือผู้ตกหล่น ซึ่งขณะนี้กำลังสำรวจรวบรวมอยู่ในจำนวน ๔.๕ หมื่นล้านบาท สำหรับเยียวยาการแพทย์และสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขกำลังดำเนินการเพื่อเพิ่มปริมาณและจำนวนแพทย์และเทคโนโลยีต่าง ๆ ในจำนวน ๔ แส่นล้านบาท สำหรับฟื้นฟูเยียวยาเศรษฐกิจและสังคม สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกำลังรวบรวมดำเนินการในโครงการต่าง ๆ และได้ส่งโครงการส่วนหนึ่งไปยังคณะรัฐมนตรีซึ่งได้รับอนุมัติแล้วกว่า ๙ หมื่นล้านบาท เงินส่วนที่เหลือกำลังดำเนินการอยู่และจะเสร็จสิ้นในเดือนกันยายน ๒๕๖๓

กรณีเงินจำนวน ๙ แส่นล้านบาท จะดำเนินการโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งจะแยกเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนแรก ๕ แส่นล้านบาท นำไปสนับสนุน soft load ให้ผู้ดอกเบี้ยต่ำแก่ SMEs ซึ่ง SMEs กู้ไปแล้ว ๑.๑๑ แส่นล้านบาท ส่วนที่เหลือให้กู้ไม่ได้เพราะไม่เป็นไปตามระเบียบ ทั้งนี้ กระทรวงการคลังกับธนาคารกำลังหาหรือวิธีการเพื่อผ่อนปรนเงื่อนไขให้ SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุนและให้ SMEs ดำเนินการต่อไปได้ และส่วนที่สอง ๔ แส่นล้านบาท นำไปช่วยตัวแลกเปลี่ยนที่อยู่ในตลาดเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาด้านความน่าเชื่อถือของสถาบันการเงินต่าง ๆ หากลูกค้านำตัวมาขึ้นเงิน

การบริหารจัดการเงินกู้ ซึ่งยังมีเงินส่วนที่เหลืออยู่ แต่จะต้องสำรองเงินไว้เนื่องจากภัยโควิดยังไม่จบสิ้นและยังมีผู้ได้รับความเดือดร้อนเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา

๒. กระทู้ถาม ของ นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (เนื่องจากรัฐมนตรีติดราชการสำคัญ จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๕๑)

๓. กระทู้ถาม ของ นายอรรถกร ศิริลัทธยากร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ประเด็นคำถาม คือ สาเหตุของปัญหาที่ทำให้การบินไทยเผชิญวิกฤติล้มละลายมาจากปัจจัยใด กระทรวงคมนาคมได้เข้าตรวจสอบอย่างไรหรือไม่ มีมาตรการดูแลพนักงานของการบินไทยที่ได้รับผลกระทบจากการที่ไม่สามารถบินได้อย่างไรหรือไม่ และในด้านการท่องเที่ยวมีนโยบายสร้างสนามบินเพิ่มในเมืองรองหรือไม่ อย่างไร

นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

ประเด็นคำตอบ คือ กรณีการล้มละลายของการบินไทย ได้ตั้งคณะทำงานขึ้น ๑ ชุด เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไข ซึ่งได้ทำการตรวจสอบย้อนหลังพบสาเหตุว่า ปี พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๗ รัฐบาลสมัยนั้นได้เห็นชอบให้การบินไทยจัดซื้อเครื่องบิน A340-500 และ A340-600 รวม ๑๐ ลำ เป็นเครื่องบินชนิด ๔ เครื่องยนต์ ทำการบินระหว่างไทย-อเมริกา ผลการบินปรากฏว่าขาดทุนทุกเที่ยวบิน ๑.๒ หมื่นล้านบาท ต่อมานำมาบินอีก ๕๑ เส้นทาง ก็ยังขาดทุนอีก ๓.๙ หมื่นล้านบาท ซึ่งในการจัดซื้อเครื่องบินดังกล่าวรัฐบาลและผู้บริหารการบินไทยได้รับการทักท้วงจากสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแล้ว กรณีการฟื้นฟูและดูแลพนักงานการบินไทย ปัจจุบันแผนฟื้นฟูอยู่ระหว่างการไต่สวนของศาล เจ้าหนี้รายใหญ่ตอบตกลงให้ความร่วมมือครบแล้ว และจะได้ขอความ

ร่วมมือให้ลดเงินเดือนของพนักงาน ส่วนการปรับพนักงานออก ถ้าแผนฟื้นฟูเป็นไปตามแผนก็ไม่ต้องปรับพนักงานออก แต่ถ้าหากพบปัญหาที่ต้องปรับลดพนักงานออกและการปรับออกนั้นพนักงานจะต้องสมัครใจออกด้วย นอกจากนั้นยังปรับลดฝูงบินลงเหลือ ๖๐ ลำจาก ๑๒๐ ลำ อีกด้วย กรณีด้านการท่องเที่ยว ได้จัดทำโครงการ “เชื่อมโลก เชื่อมไทย เทียวเมืองรอง” ให้เที่ยวเมืองรอง ๕๓ เมือง และได้มีการดำเนินการเพื่อก่อสร้างสนามบินรองรับบ้างแล้ว เช่น ในจังหวัดพัทลุง

กระทู้ถามทั่วไป

๑. กระทู้ถาม เรื่อง การเตรียมรับมือ โควิด 19 ระบาดรอบสอง

พลตำรวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี

ประเด็นคำถาม คือ รัฐบาลจะฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจของประเทศ ๔ เปอร์เซนต์ จะมีวิธีการจัดการอย่างไรเพื่อให้ประชาชนได้รับผลทันทีที่ไม่ใช่การแจกเงินและมีการบริหารจัดการในระยะสั้นหรือระยะยาวหรือไม่ อย่างไร และหากมีการระบาดรอบสองถ้าเกิดขึ้นภายหลังการผ่อนปรนตามมาตรการที่รัฐกำหนดให้ จะมีแนวทางรับมือในเชิงปริมาณ (ด้านเศรษฐกิจ) เพื่อหยุดการแพร่ระบาดรอบสองอย่างไร โดยไม่ทำให้เกิดการหยุดหรือชะงักในเศรษฐกิจระบบฐานราก

นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

ประเด็นคำตอบ คือ เศรษฐกิจไทยต้องพึ่งพาเศรษฐกิจโลก มีการส่งออกเกือบ ๑ ใน ๔ ของขนาดเศรษฐกิจ สถานการณ์โควิดส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลก การท่องเที่ยวของไทยลดลง ๕๐ เปอร์เซนต์ เป็นการลดลงในภาคการขนส่ง ซึ่งประเทศอื่น ๆ ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สัดส่วนลดลงใกล้เคียงกับของไทย ประเทศมหาอำนาจก็ลดลงถึง ๒๑ เปอร์เซนต์เช่นกัน รัฐบาลได้ติดตามแก้ไขอย่างใกล้ชิดทั้งด้านเศรษฐกิจและสถานการณ์โควิด รวมทั้งด้านอื่น ๆ สำหรับการขับเคลื่อนฟื้นฟูเศรษฐกิจต้องมีการเดินทางระหว่างประเทศ มีมาตรการ Travel Bubble (คำนิยามภาษาไทยคือ ระเบียบท่องเที่ยว หมายถึงการจับคู่ด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มประเทศที่มีความมั่นใจในความปลอดภัยของโรค COVID-19) โดยจัดการประชุมไม่เกิน ๑๐๐ คน ไม่มีการกักตัวแต่ให้มีการตรวจเชื้อ ๒ ครั้ง หรือการจัดการแข่งขันกีฬานานาชาติ ซึ่งจะมีการเตรียมการด้านสถานที่ฝึกซ้อมควบคุมกันไปกับการป้องกันการระบาดโรคโควิด กรณีเศรษฐกิจฐานราก ในการเข้าถึงแหล่งทุน ธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีการแก้ไขหลักเกณฑ์เพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายและทั่วถึง ซึ่งจะนำเข้าไปประชุมเพื่อพิจารณาต่อไป ส่วนด้านเศรษฐกิจ ถ้ามีการระบาดรอบสองสถานการณ์จะหนักยิ่งกว่าเดิม การป้องกันจึงจะเดินควบคู่กับเศรษฐกิจ เช่น Travel Bubble เดินทางมารักษากับมาท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดที่กำหนดให้เข้าได้ เช่น เกาะสมุย ภูเก็ต ซึ่งในการดำเนินการนี้จะเดินหน้าในเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ที่สามารถตรวจหาเชื้อใน ๑ วัน ได้ ๑,๐๐๐ คน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

๒. กระทู้ถาม เรื่อง แนวทางการพิจารณาให้เกิดเบี้ยบำนาญแห่งชาติ

นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

ประเด็นคำถาม คือ รัฐบาลมีแนวทางในการรองรับสังคมผู้สูงอายุและจะมีการดำเนินการเกี่ยวกับกองทุนบำนาญแห่งชาติที่ภาคประชาชนและภาคส่วนอื่นเสนออย่างไรหรือไม่ และกรณีที่มีสมาชิกได้เสนอร่างพระราชบัญญัติบำนาญพื้นฐานถ้วนหน้าจะดำเนินการต่อไปเมื่อไหร่ อย่างไร เพื่อให้เกิดกองทุนบำนาญแห่งชาติและจะได้มีการตั้งงบประมาณไปดูแลผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเป็น ๓,๐๐๐ บาทต่อเดือน

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

ประเด็นคำตอบ คือ การกำหนดให้มีเบี้ยบำนาญแห่งชาตินั้นเท่ากับการจ่ายเบี้ยให้กับผู้สูงอายุทุกคนซึ่งปัจจุบันก็ได้ดูแลอยู่แล้วโดยจ่ายให้เมื่ออายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ ในอัตรา ๖๐๐ ถึง ๑,๐๐๐ บาทต่อเดือน ส่วนการจะให้จ่ายเบี้ยเพิ่มขึ้นเป็น ๓,๐๐๐ บาทต่อเดือน นั้น การดำเนินการต้องค่อยเป็นค่อยไปตามกำลังของงบประมาณแผ่นดินที่จะเอื้ออำนวย แต่อย่างไรก็ตามมีมาตรการอื่นที่ช่วยผู้ทำงานที่กำลังก้าวเข้าสู่ผู้สูงอายุ เช่น กองทุนการออมแห่งชาติ กองทุนประกันสังคม ซึ่งกองทุนเหล่านี้สามารถออมเงินได้ทุกคนเพื่อใช้ในวัยเกษียณ กรณีร่างพระราชบัญญัติบำนาญพื้นฐานถ้วนหน้าเป็นเรื่องที่สภาผู้แทนราษฎรต้องพิจารณาดำเนินการต่อไป ส่วนรัฐบาลก็จะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง สำหรับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ทั้งโดยตรงและทางอ้อมของผู้สูงอายุ เขาก็ได้ใช้สิทธิประโยชน์นั้นอย่างเต็มที่ และรัฐจะเดินหน้าเก็บภาษีอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย หากมีงบประมาณเพียงพอก็จะได้นำไปจัดสรรเพิ่มเบี้ยให้ผู้สูงอายุต่อไป

๓. กระทู้ถาม เรื่อง ขอให้แก้ปัญหาการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากการท่องเที่ยวเข้าชมอุทยานแห่งชาติ และอุทยานแห่งชาติทางทะเลทั่วประเทศ

นายสาคร เกี่ยวข้อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกระบี่ พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เนื่องจากรัฐมนตรี ติตราชการสำคัญ จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุม สภาผู้แทนราษฎร ในวันพุธที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๕๑)

๔. กระทู้ถาม เรื่อง ผลกระทบจากพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการก่อสร้างโรงอาหารแบบ ๑๐๑ ล./๒๗ พิเศษ (ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา) โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

นายคุณากร ปรีชาชนะชัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสุรินทร์ พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (เนื่องจากรัฐมนตรีติตราชการสำคัญ จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันพุธที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๕๑)

กระทู้ถามแยกเฉพาะ

อนึ่ง ในระหว่างเวลา ๑๐.๔๑ – ๑๒.๒๐ นาฬิกา ณ ห้องกระทู้ถามแยกเฉพาะ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่ประธานในห้องกระทู้ถาม และได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามแยกเฉพาะ ตามลำดับ คือ

๑. กระทู้ถาม เรื่อง การปรับปรุงระบบคลองส่งน้ำ (คลองไส้ไก่) ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี

ประเด็นคำถาม คือ ระบบคลองน้ำ (คลองไส้ไก่) เป็นระบบส่งน้ำในพื้นที่เพื่อประโยชน์ต่อพื้นที่ทำการเกษตร ปัจจุบันไม่สามารถระบายน้ำได้เนื่องจากมีสภาพขรุขระทรุดโทรม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีงบประมาณเพียงพอในการซ่อมแซมปรับปรุงระบบคลองน้ำ จึงขอเรียนถามว่า รัฐบาลมีนโยบายจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงระบบคลองส่งน้ำทุกพื้นที่อย่างไร และมีแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรและแก้ไขปัญหาการกักเก็บน้ำไว้ใช้หน้าแล้ง และปรับปรุงระบบนิเวศ อันจะส่งผลดีต่อเกษตรกรอย่างยิ่งย่อนอย่างไร และได้มีข้อสังเกตให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกรมชลประทานประสานความร่วมมือกันในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

ประเด็นคำตอบ คือ ระบบคลองน้ำ (คลองไส้ไก่) เป็นระบบส่งน้ำในพื้นที่เพื่อประโยชน์ต่อพื้นที่ทำการเกษตร ปัจจุบันไม่สามารถระบายน้ำได้เนื่องจากมีสภาพขรุขระทรุดโทรม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีงบประมาณเพียงพอในการซ่อมแซมปรับปรุงระบบคลองน้ำ จึงขอเรียนถามว่า รัฐบาลมีนโยบายจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงระบบคลองส่งน้ำทุกพื้นที่อย่างไร และมีแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรและแก้ไขปัญหาการกักเก็บน้ำไว้ใช้หน้าแล้ง และปรับปรุงระบบนิเวศ อันจะส่งผลดีต่อเกษตรกรอย่างยิ่งย่อนอย่างไร และได้มีข้อสังเกตให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกรมชลประทานประสานความร่วมมือกันในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน

๒. กระทู้ถาม เรื่อง การบังคับใช้กฎหมายการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทข้ามชาติ

นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประเด็นคำถาม คือ ปัจจุบันกระทรวงการคลังได้มีนโยบายให้บริษัทเอกชนทั้งในและต่างประเทศจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อให้ลูกจ้างมีสิทธิประโยชน์และเป็นเงินสำรองเลี้ยงชีพในอนาคต จึงขอเรียนถามว่า กระทรวงการคลังมีมาตรการในการออกกฎหมายบังคับให้บริษัทข้ามชาติในการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างไร และมีมาตรการแก้ไขปัญหาและจัดการเรื่องดังกล่าวกับบริษัทข้ามชาติที่เข้ามาประกอบการในประเทศไทยหรือไม่ อย่างไร

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

ประเด็นคำตอบ คือ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๕ “กองทุนจะมีขึ้นได้ต่อเมื่อลูกจ้างและนายจ้างตกลงกันจัดตั้งขึ้นและได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อเป็นหลักประกันแก่ลูกจ้างในกรณีที่ลูกจ้างตาย ออกจากงาน หรือลาออกจากกองทุน โดยลูกจ้างจ่ายเงินสะสมและนายจ้างจ่ายเงินสมทบตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของกองทุนนั้น ทั้งนี้ จะจัดตั้งเป็นกองทุนนายจ้างเดี่ยวหรือกองทุนหลายนายจ้าง ซึ่งอาจมีนโยบายการลงทุนนโยบายเดี่ยวหรือหลายนโยบายก็ได้” ดังนั้น การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นความสมัครใจของนายจ้างและลูกจ้าง และไม่มีกฎหมายบังคับให้บริษัทข้ามชาติจัดตั้งกองทุนดังกล่าว ทั้งนี้ กระทรวงการคลังมีความตั้งใจในการเสนอให้มีกฎหมายร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ พ.ศ. เป็นการบังคับใช้มีการจัดตั้งกองทุนเลี้ยงชีพโดยบังคับกับลูกจ้างรวมทั้งลูกจ้างในบริษัทข้ามชาติ ซึ่งร่างกฎหมายดังกล่าวอยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็น จัดทำสรุปการรับฟังความคิดเห็น รายงานวิเคราะห์ผลกระทบแล้วด้วย

๓. กระทู้ถาม เรื่อง ขอให้เก็บภาษีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยอนุมัติของ คณะรัฐมนตรีจะออกประกาศกระทรวงการคลังลงในราชกิจจานุเบกษากำหนดเป็นสินค้าต้องห้ามในการ ส่งออกหรือในการนำเข้า

นายอนุชา น้อยวงศ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพิษณุโลก พรรคพลังประชาชน เป็นผู้ตั้ง กระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประเด็นคำถาม คือ จากกรณีราคาหนึ่งโค กระบือ ตกต่ำ เนื่องจากมีการนำเข้าส่งออก โดยได้รับการ ยกเว้นภาษี จึงขอเรียนถามว่า กระทรวงการคลังมีมาตรการในการแก้ไขการจัดเก็บภาษีการนำเข้าส่งออก อย่างไร หรือสามารถกำหนดสินค้าใดให้เป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการส่งออกหรือนำเข้า และมีมาตรการนำการ จัดเก็บภาษีอย่างไร เพื่อชดเชยในการที่สิ่งแวดลอมได้เสื่อมเสียไปเพราะโรงงานเหล่านี้

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

ประเด็นคำตอบ คือ การยกเว้นภาษีนำเข้าส่งออกของหนึ่งโค กระบือ เนื่องจากไทยได้ลงนามใน ข้อตกลงในองค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) และข้อตกลงเขตการค้าเสรี (Free Trade Area : FTA) จึงไม่สามารถตั้งกำแพงภาษีในการนำเข้าได้ และควบคุมดูแลการนำเข้าเป็นอำนาจหน้าที่ของ กระทรวงพาณิชย์ และหากมีการนำเข้าเกินจำนวนที่กำหนดไว้จะต้องจ่ายภาษีตามอัตราที่กำหนดไว้ สาเหตุที่มีการ นำเข้าหนึ่งสัตว์เนื่องจากหนึ่งสัตว์ของต่างประเทศมีคุณภาพที่ดีกว่า เพราะมีการจำกัดพื้นที่ในการเลี้ยง สำหรับกรณีการจัดเก็บภาษีบุหรีเพิ่มขึ้นเนื่องจากไทยได้เข้าร่วมทำข้อตกลงกับ WTO ว่าด้วยเรื่องของสุขอนามัย บุหรีทำลายสุขภาพ จึงมีมาตรการปรับขึ้นภาษีบุหรีร้อยละ ๔๐ ส่งผลให้มีราคาสูงขึ้น และผู้บริโภคลดลง ส่งผล กระทบต่อประชาชน และกระทรวงการคลังได้มีนโยบายให้ปลูกลดน้อยลงตามสัดส่วนการบริโภคภายในประเทศ สำหรับการนำเข้าหนึ่งสัตว์มาพอกในประเทศ เป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมในไทย ซึ่งการปล่อยน้ำเสียลงสู่ แหล่งน้ำจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ จะรับข้อเสนอแนะในการกำกับดูแลโรงงานพอกหนึ่ง และจะร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ ในการนำเข้า ส่งออก รวมทั้งควบคุมคุณภาพหนึ่งและมาตรการจัดเก็บภาษี เพื่อให้หนึ่งสัตว์ของไทยมีราคาสูงขึ้นต่อไป

๔. กระทู้ถาม เรื่อง ผลกระทบจากการก่อสร้างอาคารสูงในเขตกรุงเทพมหานคร

นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคพลังประชาชน เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ประเด็นคำถาม คือ ปัจจุบันมีโครงการก่อสร้างอาคารสูงจำนวนหลายโครงการ ส่งผลกระทบต่อ คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้อยู่อาศัยในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้ง ความปลอดภัยในการก่อสร้าง การจราจร ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ฝุ่นละออง มลภาวะทางเสียง การสาธารณสุขเป็นต้น จึงขอเรียนถามว่า เป็นเพราะ ความไม่ชัดเจนของบทบัญญัติของกฎหมายหรือไม่ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจะมีเกณฑ์ในการวินิจฉัยอย่างไร และ ประชาชนจะได้รับสิทธิในการดูแลตนเองและครอบครัวอย่างไร และการพิจารณาผังเมืองใหญ่ จะมีการเปิดโอกาส ให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการพิจารณาจัดทำกฎหมายผังเมืองหรือไม่ อย่างไร

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

ประเด็นคำตอบ คือ การก่อสร้างอาคารสูงได้มีกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร เป็นกฎหมายที่ กำหนดขึ้นมาเพื่อคุ้มครองสาธารณะ และควบคุมการดำเนินการให้มีความปลอดภัย มั่นคง นอกจากนี้ยังได้มี

กฎกระทรวงที่กำหนดหลักเกณฑ์การก่อสร้างอาคาร โดยองค์กรปกครองท้องถิ่นจะต้องถือปฏิบัติ การพิจารณา ออกใบอนุญาตการก่อสร้างอาคารเป็นการดำเนินการภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย ปรากฏจากการใช้ดุลพินิจ ของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ ขึ้นต้นก่อนการก่อสร้างอาคารจะต้องดำเนินการจัดทำรายงานวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment Report : EIA) และในขั้นตอนการก่อสร้างจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปควบคุมการก่อสร้างว่าเป็นไปตามใบอนุญาตหรือไม่ หากพบว่าเจ้าของโครงการไม่ดำเนินการ ตามขั้นตอนของกฎหมาย เจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการควบคุมให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามใบอนุญาต กรณีการ ก่อสร้างอาคารเกิดผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถดำเนินการฟ้องร้องทาง แพ่งได้ รวมทั้งการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเจ้าของโครงการต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย ที่เกิดขึ้นทั้งหมด สำหรับการกำหนดผังเมืองใหญ่ตามกฎหมายให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเริ่มตั้งแต่การจัดทำร่างผังเมือง การจัดทำเอกสารแผนที่ตีประกาศ เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น โดยเป็นหนังสือบอกรายละเอียด จากนั้นจะนำประเด็นการแสดงความคิดเห็นของประชาชนมาพิจารณาเพื่อ ปรับปรุงให้เกิดความเหมาะสมในการกำหนดผังเมือง

๕. กระทู้ถาม เรื่อง “สร้างสนามกีฬารวมกลางแจ้ง จุด ลานกีฬา ประจำอำเภอสว่างแดนดิน” อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

นางอนุรักษ บัญศล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสกลนคร พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (เนื่องจากรัฐมนตรีติดราชการสำคัญ จึงได้มีหนังสือขอเลื่อน การตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันพุธที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๗๐)

๖. กระทู้ถาม เรื่อง การอนุมัติเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า

นายสฤกษ์พงษ์ เกี้ยวข้อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกระบี่ พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้ตั้ง กระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (เนื่องจากรัฐมนตรีติดราชการสำคัญ จึงได้มีหนังสือขอเลื่อน การตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันพุธที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๗๐)

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

(ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน

คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้กัญชา กัญชง และกระท่อมอย่างเป็นระบบ ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๓

ที่ประชุมมีมติอนุญาตให้คณะกรรมการฯ ขยายเวลาพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก ๓๐ วัน

ระเบียบวาระที่ ๓ รับรองรายงานการประชุม

ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) จำนวน ๖ ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ ๒๑ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓

ครั้งที่ ๒๒ วันพุธที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓

ครั้งที่ ๒๓ วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓

ครั้งที่ ๒๔ เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓

ครั้งที่ ๒๕ วันพุธที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ครั้งที่ ๒๖ วันพฤหัสบดีที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว

๑. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชาติ

ซึ่งคณะกรรมการการกฤษฎีกา การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนพิจารณาเสร็จแล้ว โดยเป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้สมาชิกอภิปรายแสดงความเห็น ตั้งข้อสังเกต และข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ เช่น หากมีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ควรใช้รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นหลักเนื่องจากมีวินัยทางการคลังที่ดีและไม่ควรมีข้อความจะไม่รัฐประหารในการถวายเป็นปฏิญาณ หากมีการนิรโทษกรรมจะเป็นการให้ท้ายแก่ผู้กระทำผิดต้องพิจารณาให้ถ่องแท้ การขึ้นนำเรื่องสถาบันหากหยิบยกมานิรโทษกรรมจะก่อให้เกิดสังคมเกิดความแตกแยก ต้องมีการเตือนสติรัฐบาลหรือผู้นำประเทศที่จะมีต่อไปในอนาคต ให้มีความซื่อสัตย์สุจริตซึ่งจะเห็นได้จากที่ผ่านมาการรัฐประหารเกิดจากรัฐบาลทุจริตและประชาชนไม่ออกมาต่อต้านรัฐประหารเนื่องจากเอือมระอา กับพฤติกรรมของเหล่าผู้นำประเทศ ความสามัคคีต้องมาจากผู้ใหญ่ในบ้านเมืองก่อนจึงจะให้ประชาชนเกิดความสามัคคี ต้องใจกว้างรับฟังความคิดเห็นทั้งสองฝ่ายอย่างยุติธรรม ชาญฉลาดและปรองดอง และให้พิจารณาถึงรากเหง้าของปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมานานกว่า ๑๖ ปี หลายยุคหลายสมัยซึ่งเมื่อทราบถึงรากเหง้าแล้วจะก่อให้เกิดการแก้ปัญหาตรงจุด มีความปรองดอง จัดข้อขัดแย้งต่าง ๆ เหล่านั้นให้สิ้นไป และเพื่อไม่ให้เกิดข้อขัดแย้งอีก ควรจะต้องกระทำ ดังนี้ ๑) ให้รัฐหลีกเลี่ยงการปะทะกับประชาชน ๒) สื่อไม่ควรถือข้างฝ่ายใดและต้องระวังให้มากกับสังคมออนไลน์ ๓) สนับสนุนเสรีภาพส่วนบุคคล ต้องเคารพสิทธิของผู้อื่น ๔) จัดให้มีการพูดคุยกันภายใต้กรอบกฎหมาย ๕) การควบคุมฝูงชนต้องเจรจาและปฏิบัติตามกฎหมายสากลอย่างเคร่งครัด ห้ามใช้อาวุธ ต้องฝึกฝนฝ่ายควบคุม ห้ามรัฐหนุนมือเพราะจะทำให้เกิดมือชนมือ

ประธานคณะกรรมการการศึกษาการปฏิรูป ทบพวน และแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า ในการพิจารณาศึกษาได้เชิญผู้มีความคิดต่างทางการเมืองทุกกลุ่มตั้งแต่ในอดีตถึงปัจจุบันมาให้ความเห็น ซึ่งทุกกลุ่มต้องการร่วมมือกันแก้ปัญหาของชาติบ้านเมืองด้วยการปรองดองสมานฉันท์ และได้ขอภัย

ต่อสังคมในสิ่งที่เกินเลยทั้งการพูดและการกระทำ คณะกรรมาธิการจึงได้ข้อสรุปตามข้อสังเกต ๙ ข้อ และหากรัฐ
รับไปปรับใช้จะสามารถสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในสังคมและทันกับสถานการณ์บ้านเมืองในขณะนี้

เมื่อสมาชิกอภิปรายครบแล้ว ประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ ตอบชี้แจง ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ
ด้วยกับรายงานและข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ เพื่อส่งรายงาน ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของสมาชิกฯ
ไปยังคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

๒. รายงานผลการพิจารณาศึกษาญาติ เรื่อง การศึกษามาตรการป้องกันการเกิดโรคระบาด หรือโรคติดต่อในประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขพิจารณาเสร็จแล้ว

ในการพิจารณาผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้ นางภาวนา อังคสิทธิ์ คณะทำงาน
จัดทำร่างรายงานการพิจารณาศึกษามาตรการป้องกันการเกิดโรคระบาดหรือโรคติดต่อในประเทศไทย เข้าร่วม
ชี้แจงต่อที่ประชุมตามที่รัฐมนตรีร้องขอ

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้สมาชิกอภิปรายแสดงความเห็น ตั้งข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะ ในประเด็นต่าง ๆ เช่น กรณีปัญหาที่เกิดขึ้นจริง เช่น การติดเชื้อที่สนามมวยลุมพินี เหล่าพี่น้อง
คนที่กลับจากต่างประเทศที่ขาดการคัดกรอง ซึ่งปัญหาเหล่านี้ต้องนำมาแก้ไขเชิงระบบต่อไปในอนาคตแต่ใน
รายงานกลับไม่มีการกล่าวถึงในเรื่องนี้ จุดอ่อนการคัดกรองและสืบสวนโรคอยู่ที่การจัดการซึ่งควรเน้นใน ๒ เรื่อง
คือ ๑) จะหยุดการแพร่เชื้อจากนอกประเทศได้อย่างไร และ ๒) จะมีการจัดหาและจัดเตรียมวัคซีนรองรับและ
แผนการฉีดวัคซีนให้คนไทย ๖๖ ล้านคน อย่างไร กรณีการขาดแคลนหน้ากากอนามัยและการควบคุมราคา
ซึ่งมีนักธุรกิจทราบว่าประกาศห้ามส่งออกหน้ากากอนามัยจึงเร่งการส่งออกก่อนที่รัฐจะประกาศ จึงควรศึกษา
ประเด็นเรื่องสิทธิประชาชนที่จะได้รับตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๗ ในการป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตราย
จากรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในเมื่อรัฐประกาศว่าโควิด ๑๙ เป็นโรคติดต่ออันตราย รัฐควรจัดหาหน้ากากอนามัย
ให้กับประชาชน กรณีโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้มาตรฐานของรัฐ มีแนวคิดที่จะสร้างกระจายไปทั่วประเทศ
หรือไม่ซึ่งประชาชนควรได้รับสิ่งดีเท่าเทียมกัน รวมทั้ง ชุด PPE รัฐต้องกำหนดมาตรฐานให้ผู้ผลิตให้ชัดเจนซึ่ง
ในตลาดมีราคาสูงมากแต่ไม่ได้มาตรฐาน ด้านวิธีการรักษาของไทย สามารถยกระดับได้หรือไม่เนื่องจากไทย
มีความสามารถที่จะคิดค้นวิธีการรักษาได้ในระดับต้น ๆ ของโลก กรณีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
(อสม.) ของไทยได้รับการยกย่องจากทั่วโลกว่าทำงานประสบความสำเร็จดี แต่จะพบว่า อสม. ชนบทจะประสบ
ความสำเร็จมากกว่า อสม. ในเมืองอันเนื่องมาจากความแตกต่างหลายด้าน คณะกรรมาธิการควรจะได้ศึกษา
ประเด็นการหาวิธีการช่วยเหลือให้ อสม. ในเมืองทำงานให้ประสบความสำเร็จเช่นกัน การไม่เข้มงวดกับการ
ตรวจสอบขบวนการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวและเจ้าหน้าที่ของไทยที่เกี่ยวข้องทำให้เกิดปัญหาแรงงาน
ต่างด้าวลักลอบเข้าประเทศซึ่งเป็นสาเหตุของโรคติดต่อ และระบาดจนไม่สามารถควบคุมได้ และในพื้นที่ห่างไกล
หน่วยงานรัฐและภาคประชาสังคมควรต้องผนึกกำลังนำความช่วยเหลือเข้าไปในพื้นที่เพื่อให้ชาวบ้านมีสุขภาพ
ที่ดีและช่วยยับยั้งการติดเชื้อทั้งจากระดับล่างและระดับบน

ประธานคณะกรรมาธิการฯ และกรรมาธิการฯ ตอบชี้แจง สรุปได้ว่า กรณีวัคซีน สถาบันวัคซีน
แห่งชาติและจุฬาลงกรณ์ได้ร่วมกันศึกษาวิจัย CU Covid-19 ซึ่งสถาบันวัคซีนแห่งชาติแยกงานเป็น ๓ ส่วน คือ
๑) สนับสนุนหน่วยงานให้เกิดงานวิจัยและพัฒนาพร้อมกับให้เงินทุน ๒) การรับถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ
กรณีที่ต่างประเทศสามารถคิดค้นวัคซีนได้สำเร็จแต่ไม่เพียงพอใช้ทั่วโลกซึ่งจะทำให้ไทยมีโอกาสรับวัคซีนนั้นมา

ผลิตได้ และ ๓) การจัดหาวัคซีนโควิด ๑๙ เพื่อนำมาให้คนไทยและประชาชนทั่วโลก กรณี CU Covid-19 มีการพัฒนาวิจัยเป็น ๒ ขั้นตอน คือ ขั้นตอนแรก ระยะเวลาทดลองก่อนทดสอบในมนุษย์ และขั้นตอนที่สอง ทดลองทางคลินิกหรือทดสอบในมนุษย์ ปัจจุบันได้ดำเนินการในขั้นตอนแรกแล้ว โดยทดลองในลิงได้ผลว่าสามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันโควิด ๑๙ ส่วนขั้นตอนที่สองนั้น จะสามารถทดสอบในมนุษย์ได้ประมาณเดือนพฤศจิกายน- ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยได้ทำการขอวัคซีนไปยังมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียเพื่อให้ทำการผลิตวัคซีน จำนวน ๑๐,๐๐๐ โดส เพื่อนำมาทดสอบในประเทศไทย ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการรอวัคซีนนำกลับเข้ามาทดสอบ กรณีการผลิตเครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์ป้องกันติดเชื้อโควิด ๑๙ ต่าง ๆ ได้ขอให้องค์การเภสัชกรรมเป็นผู้ดำเนินการผลิต ในส่วนการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ได้กระทำควบคู่กันไปโดยมอบให้สถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัยต่าง ๆ ดำเนินการ นอกจากนี้ยังกำลังศึกษาเรื่องโรงงานผลิตยุทธภัณฑ์ของกระทรวงกลาโหม ซึ่งหากสามารถดำเนินการผลิตได้ก็จะใช้โรงงานนี้เพื่อผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ดังกล่าวเพื่อต่อสู้กับโควิด ๑๙ ต่อไป

การสืบสวนสอบสวนโรค นอกจากจะสอบสวนโรคจากอาการเป็นไข้ ไอ หวัด น้ำมูก อุนหภูมิ หรือเดินทางมาจากแหล่งโรคแล้ว เมื่อมีการแสดงอาการเปลี่ยนแปลงไปจึงต้องเน้นที่ผู้สัมผัสที่สัมผัสติดต่อกับผู้ติดโควิด ๑๙ โดยตรงด้วย หากเกิดการระบาดมากขึ้น บุคคลที่คล้ายจะเจ็บป่วยมีอาการดังกล่าวก็สามารถตรวจโรคได้ ซึ่งบัตรทองรองรับการใช้สิทธิรักษาและวินิจฉัยโรคโควิด ๑๙ และยังคงมีการใช้หน้ากากอนามัย อยู่เสมอเพื่อป้องกันการติดต่อโควิด ๑๙ และโรคทางเดินหายใจอื่น ๆ ด้วย

การคัดกรองโรค หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องยังคงดำเนินการคัดกรองต่อไป โดย ๑) ตรวจคนป่วยที่ คาดว่าจะติดเชื้อจากคนที่มีการปอดอักเสบที่หาสาเหตุไม่ได้ ๒) ตรวจเชิงรุกในชุมชน เป็นการค้นหาคนเลือดลือดที่อยู่ในชุมชนหรือคนต่างต่างต่าง และ ๓) ตรวจตามความต้องการ เช่น คนที่เดินทางมาจากต่างประเทศที่ต้องการตรวจ และกรณีคนต่างต่างได้เห็นควรให้นายจ้างรับผิดชอบและปฏิบัติให้ถูกต้องตามมาตรการที่รัฐกำหนด

อาสาสมัครในเขตเมืองที่มีทั้งอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) ด้วย ยังมีจำนวนไม่เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ จึงควรต้องให้เพิ่มจำนวนโดยให้นำจากบัญชี ๒ มาที่บัญชี ๑ ซึ่งจะได้ค่าตอบแทนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับ อสม. และ อสส. โดยได้มอบให้กระทรวงสาธารณสุขรับไปดำเนินการแล้ว พร้อมกับให้พิจารณาการใช้ชื่อที่แตกต่างกันระหว่าง อสม. กับ อสส. ด้วย นอกจากนั้นกรมการโยธาธิการยังได้เสนอแนะให้เพิ่มค่าตอบแทนเสี่ยงภัย ๕๐๐ บาท ต่อเนื่องกันไป และการทำประกันภัยกลุ่มเสี่ยงภัยให้กับ อสม. อีกด้วย

เมื่อสมาชิกฯ อภิปรายครบแล้ว ประธานคณะกรรมการฯ และกรรมการฯ ตอบชี้แจง ที่ประชุม ได้มีมติเห็นชอบด้วยกับรายงานและข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ เพื่อส่งไปยังคณะรัฐมนตรีต่อไป

๓. รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง การบริหารราชการกรุงเทพมหานคร กรณีสภาเขต และสมาชิกสภาเขต ซึ่งคณะกรรมการการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่นและการบริหารราชการรูปแบบพิเศษพิจารณาเสร็จแล้ว

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้สมาชิกอภิปรายแสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ ในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ว่า ฝ่ายที่เห็นด้วยให้มีสภาเขต ควรจัดตั้งสภาเขตและให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต (สข.) เนื่องจากเป็นการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเขาจะทำงานเพื่อประชาชน การได้มาของ สข. ควรเลือกตั้งมาจากประชาชนทั้งหมด ไม่ควรให้มี

สัดส่วนมาจากการเลือกของผู้อำนวยการเขตหรือของประธานชุมชนในเขตนั้น ๆ ควรให้อำนาจหน้าที่แก่ สข. ในการตรวจสอบถ่วงดุลเพราะเป็นตัวแทนใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่มากกว่าผู้อื่น ทราบปัญหาในพื้นที่ สามารถวางแผนแก้ปัญหา และจะทำให้การจัดสรรและตรวจสอบงบประมาณ เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน ลดการทุจริตได้ การแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนผ่านสื่อออนไลน์จะไม่ได้รับการแก้ไขเท่าที่ควร หรือล่าช้า ถ้าเทียบกับการมี สข. จะได้รับการแก้ปัญหาที่รวดเร็วมากขึ้น และยังมีพื้นที่ที่ยังไม่ใช่ชุมชนอีก จำนวนมากที่มีปัญหาความเดือดร้อน ซึ่ง สข. จะมีบทบาทอย่างมากที่จะแก้ไขแก้ปัญหาเหล่านั้น ควรแก้ไข จำนวนสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สก.) ก่อน เขตใดมีจำนวนประชากรต่ำกว่า ๑.๕ แสนต้องมี สก. ๑ คน และตรวจสอบจำนวนประชากรตามทะเบียนบ้านให้ละเอียดรอบคอบ กรณีความไม่ใส่ใจของรัฐบาล จากการที่ กทม. ขอจัดสรรไป ทำให้การปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคของ กทม. ชั้นในและ กทม. ชั้นนอก ไม่เป็นไปตามความจำเป็นของแต่ละพื้นที่และประโยชน์ในการใช้สอยของประชาชน เช่น ป้ายรถเมล์อัจฉริยะ ซึ่งประชาชนหันไปใช้รถไฟฟ้ากันหมดแล้ว กรณีประชาคมเขต ไม่ควรมาจากการแต่งตั้งของผู้อำนวยการเขตเพื่อไม่ให้ยึดโยงอำนาจกัน ควรมาจากการเลือกในตำแหน่งที่มีอยู่แล้ว เช่น ประธานโซน หรือไม่เช่นนั้นก็ไม่ควรให้มีประชาคมเขต เนื่องจากจะทำให้ไม่มีการตรวจสอบการทำงานของสำนักงานเขต กรณีสำนักงานเขต ควรแปรรูปให้มีการบริหารจากบุคคลผู้ที่ประชาชนเลือกตั้งไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไรก็ตาม เพื่อบริการประชาชนอย่างแท้จริง

ฝ่ายไม่เห็นด้วยให้มีการจัดตั้งสภาเขตและสมาชิกสภาเขต กรณีบทบาทหน้าที่ของ สข. มีกลุ่มคนกลุ่มอื่นสามารถเข้าทำหน้าที่แทนได้ เช่น สก. ประธานชุมชน หรือประชาชนอาจติดต่อตรงถึงผู้อำนวยการเขต หรือคณะทำงานของ สก. หรือ ส.ส. ในพื้นที่ รวมถึงมีระบบออนไลน์ติดต่อสื่อสารกันโดยตรง

ประธานคณะกรรมการฯ และกรรมการฯ ตอบชี้แจง สรุปได้ว่า กรรมการได้ศึกษาและเน้นการกระจายอำนาจให้กับประชาชนด้วยการเลือกตั้งกันเอง และยังได้ศึกษาเรื่องจังหวัดจัดการตนเองและการบริหารราชการรูปแบบพิเศษโดยศึกษาเรื่องที่มาเปรียบเทียบกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกด้าน กรณีการปฏิรูปเลือกตั้งในกรุงเทพฯ ทั้งระดับผู้ว่าราชการจังหวัด สก. สข. ขณะนี้กรรมการได้กำลังพิจารณาศึกษาและขอรับประเด็นที่เสนอให้มีการเลือกตั้ง ๒ ชั้นกล่าวคือ ระดับ กทม. และระดับนคร และประเด็นที่มาของ สข. เฉพาะให้มีการเลือกตั้ง รวมถึงพื้นที่ที่ยังไม่เป็นชุมชนด้วย นอกจากนั้น กรรมการยังได้ปรับให้ที่มา สข. มาจากการเลือกตั้งและปรับอำนาจหน้าที่ให้มีบทบาทมากยิ่งขึ้น กรณีประชาคม หรือ กรรมการชุมชน เป็นงานซึ่งเกิดขึ้นในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมาจากระบบนิเวศน์ท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งได้ลงไปสำรวจและทำความเข้าใจ พบปะประชาชนอดีต สข. ประธานและกรรมการชุมชนหลายแห่งสำเร็จ หลายแห่งเป็นแบบฝัก ๆ กันมา จึงเป็นที่มาของ สข. ที่กำหนดให้มาจากการเลือกตั้งและเลือกตั้งกันเองบนพื้นฐานประชาธิปไตย หลักการกระจายอำนาจ และการมีส่วนร่วมของประชาชน

เมื่อสมาชิกฯ อภิปรายครบแล้ว ประธานคณะกรรมการฯ และกรรมการฯ ตอบชี้แจง ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบด้วยกับรายงานและข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ เพื่อส่งไปยังคณะรัฐมนตรีต่อไป

